



ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓ / ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังนี้

ที่	ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู	กำหนดจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงสอนตามตารางสอน		
๑.	จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน โดยนับจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามจริง รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย นับเป็นภาระงานคาบเรียนละ ๕๐ นาที ไม่ต่ำกว่าจำนวน ๑๕ คาบ/สัปดาห์	ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้		
๒.	นับจำนวนชั่วโมงภาระงานที่ปฏิบัติจริงเป็นขั้นต่ำต่อสัปดาห์ ดังนี้ - การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที/สัปดาห์ ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที/สัปดาห์
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา		
๓.	พิจารณาจากหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ , หัวหน้าระดับ - หัวหน้างานงานทุกงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ๔ ฝ่าย - กรรมการในแต่ละงาน/ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ๔ ฝ่าย	๑๐ ชั่วโมง / สัปดาห์ ๘ ชั่วโมง / สัปดาห์ ๘ ชั่วโมง / สัปดาห์ ๔ ชั่วโมง / สัปดาห์

	<p>- ครูที่ปรึกษา ติดตามและดูแลนักเรียน</p> <p>- คณะกรรมการทำงานตามคำสั่งของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน กิจกรรมค่ายพักแรม ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ ฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการต่างๆรวมฝึกซ้อมนักกีฬา งานคุมสอบ ฯลฯ</p>	<p>๔ ชั่วโมง ๑๐ นาที / สัปดาห์</p> <p>๒ ชั่วโมง / สัปดาห์</p>
<p>งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น</p>		
<p>4.</p>	<p>งานนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ ต้นสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพระบรมราชโบายการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ - โครงการพาน้องกลับมาเรียน - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ - กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - งานโรงเรียนสุจริต - กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ - งานโรงเรียนสีขาว - MOE Safety center - กิจกรรมสภานักเรียน - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 	<p>๕ ชั่วโมง / สัปดาห์</p>

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ใช้ประกาศนี้ในการนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบคุณสมบัติในการขอรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 2565



(นายสุรศักดิ์ การุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร